

Số: 11/KH-THPTĐA

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 2

1. Những việc đã làm được

Thực hiện công tác giáo dục truyền thống, truyền thống; mừng đảng - mừng xuân; tuyên truyền về ĐSCVN, ...

Thực hiện kế hoạch các nội dung NGLL, HN, TL-VM người HN, dạy Bác Hồ và những bài học đạo đức cho HS theo đúng kế hoạch đã đề ra;

Công Đoàn:

Tổ chức du xuân cho CB – GV - NV vào ngày 12/2/2023 với 64 đồng chí tham gia.

Tổ chức khám sức khỏe cho CB – GV - NV với 75 đồng chí tham gia, vắng 2 đồng chí.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn vào ngày 22/2/2023 với 100% đoàn viên tham dự. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 5 đ/c: Đ/c Nguyễn Thế Thông, Nguyễn Thị Kim Liên, Ngô Thạch Tú, Hoàng Thị Ninh, Lại Thị Thanh Hương.

Thực hiện Hội giảng mừng Đảng - mừng Xuân và tiến tới chào mừng ngày 8/3 trong ĐV và GV;

Kết quả: 2 giờ dạy của đ/c Hồng Khanh và Đỗ Lan đều được XL Tốt.

Thực hiện tập huấn giới thiệu SGK lớp 11 với 100% các đ/c tham gia đầy đủ.

Các tổ, nhóm và các GV được phân công bồi dưỡng học sinh đã tiến hành ôn tập hướng dẫn học sinh đều đặn, đúng lịch.

Tổ XH đã rất chủ động hỗ trợ đ/c Bích Hồng tham gia thi GVG vòng 2 .

Việc dự giờ đột suất được tiến hành thường xuyên. Kết quả:

Tiết SH: Dự 8 tiết, XL Tốt 6; XL Khá 2

Tiết dạy trên lớp: Dự 3 tiết, đánh giá các đ/c đều thực hiện đúng chương trình, các tiết dạy được đầu tư khá kỹ lưỡng.

Dự giờ KTNB: 4 đ/c – 8 tiết, kết quả 7 tiết tốt; 1 tiết khá (Hóa – đ/c Hằng)

2. Những tồn tại

Trách nhiệm từng cá nhân (HS, 1 số thầy cô) đối với công việc chung của lớp, của trường chưa cao; 1 số GV thực hiện chưa tốt việc quán xuyến HS trong giờ

dạy, chưa sử dụng thật sự hiệu quả 45 phút trên lớp, chưa chất lọc kiến thức cho phù hợp...

Công tác cập nhật và báo cáo thông tin của GV, chưa tốt, chưa thực hiện tốt công tác 2 chiều giữa GV và HS, giữa GV và NT.

Hiện tượng HS sử dụng thuốc lá điện tử: Phát hiện 5 vụ sử dụng, mua bán, tàng trữ thuốc lá ĐT, thu giữ 5 điếu thuốc, 1 hộp tinh dầu; gắp 4 lượt PHHS ; Phát hiện 2 vụ HS đánh bài, thu giữ 2 bộ tú lơ khơ;

Hiện tượng HS nghỉ học còn nhiều, hiện tượng HS đi mượn gia tăng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG 3

1. Công tác sinh hoạt tập thể, giáo dục đạo đức, NGLL, công tác chủ nhiệm

Tăng cường kiểm tra nề nếp HS hàng ngày; xử lý nghiêm HS vi phạm nội quy; nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của HS.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện HS sử dụng thuốc lá điện tử, chấn chỉnh tình trạng HS đi xe ngoài trường.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động GDNGLL, HN, TL-VM người HN, Bác Hồ và những bài học đạo đức theo kế hoạch...

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua chào mừng 8/3; 26/3 với các nội dung thiết thực đảm bảo an toàn. *(công đoàn và ĐTN có kế hoạch chi tiết)*

Theo dõi sát sao tình hình sĩ số HS đầu giờ học; theo dõi sức khỏe HS trong thời gian học tại trường *(GVCN, Đ/c Hương; Linh)*

Tổ chức cuộc thi “Học sinh THPT Đông Anh tài năng thanh lịch” với 2 phần thi (Online ngày 5/3, chọn 1 cặp đôi yêu thích nhất)

Tổ chức cuộc thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào tiết Chào cờ 6/3.

Tổ chức cuộc thi thể thao với 2 nội dung “chuyên hơi nam” và “Kéo co”.

Tổ chức kết nạp đoàn viên đợt 26/3 và tổ chức mitinh 26/3.

Tham gia Festyval “Khi tôi 18” do huyện đoàn tổ chức *(dự kiến vào ngày chủ nhật 19/3/2023)*

2. Công tác chuyên môn

Tiếp tục tăng cường việc chuẩn bị soạn, giảng, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo hứng thú, yêu thích bộ môn của học sinh.

Tiếp tục thi đua dạy tốt thực hiện chuỗi hoạt động Mừng Đảng mừng xuân và chào mừng ngày QTPN 8/3.

Khảo sát cho HS khối 12 theo đề đánh giá năng lực trên nền tảng www.study.hanoi.edu.vn vào tối ngày 18/3/2023. GVCN kết hợp với PHHS để phối hợp quản lý HS trong quá trình làm bài.

Tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ 2: (đ/c Lan có kế hoạch chi tiết)

Tiếp tục ôn tập cho HS K11 thi OLP cụm ngày 15/3, tiếp tục chọn và hướng dẫn học sinh lớp 10 ôn thi HSG cấp trường .

Đ/c Bích Hồng tham gia thi GVG thành phố (30/3), tổ XH tiếp tục hỗ trợ.

Giáo viên hoàn thành SKKN, tổ chấm (30/3) và gửi KQ về trường (1/4).

KTCM: Kiểm tra bộ phận VP, Y tế, Thiết bị

Dự giờ KTNB 4 đ/c: Nguyễn Thị Huệ; Trần Thị Kim Thoa; Nguyễn Thế Huệ; Lương Thị Thu Hương.

Các bài kiểm tra thường xuyên thực hiện đúng quy định và vào điểm đúng tiến độ

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đánh giá giờ dạy của GV trong tổ theo kế hoạch đảm bảo theo quy định; dự bổ sung các giờ của tháng 2,3

Tăng cường trao đổi việc ôn tập cho K12; chủ động theo dõi và bám sát đề thi minh họa của BGD để điều chỉnh nội dung ôn tập phù hợp; nghiên cứu đề đánh giá năng lực để trao đổi trong nhóm chuyên môn tiếp cận dạy cho HS 12 để HS lựa chọn các trường ĐH.

Tổ chức trao đổi nghiên cứu nội dung chương trình các môn học CT 2018 đối với khối 11 và SGK 11. Tổ chức phân tích và lựa chọn bộ SGK 11 dùng tại trường năm học 2023-2024.

*** Nội dung họp tổ: 8,22/3/2023:** Yêu cầu tổ trưởng căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của tổ trong tháng chủ động các nội dung cho từng buổi sinh hoạt tổ cho phù hợp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Xây dựng nội dung ôn tập cho HS 12 theo số tiết được phân bổ. Nộp Kế hoạch ôn tập của tổ, nhóm cho đ/c Lan (10/3/2023).

Thảo luận về SGK khối 11 (Các tổ, nhóm CM đã được tập huấn vào ngày CN 26/2/2023), tổ trưởng thu thập và nộp ý kiến về việc chọn SGK lớp 11 về NT chậm nhất 22/3.

Thảo luận về các tiết dạy minh họa do Phòng GDTrH - SGD Hà Nội thực hiện tại các trường.

Tổ thu, thông qua SKKN của cá nhân ngày 22/3; GV chỉnh sửa nộp về NT (đ/c Lan) chậm nhất 30/3

Đánh giá viên chức tháng 3: Tính từ 22/2 – 22/3 (từ 23/3 tính sang tháng 4);

3. Công tác CSVC, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, y tế

Vệ sinh thường xuyên lớp học tạo môi trường học tập xanh- sạch; cán bộ đoàn, cán bộ lớp ở lại lớp cuối giờ kiểm tra việc vệ sinh lớp học (ĐTN thực hiện kiểm tra hàng ngày);

Đôn đốc HS khối 11 học nghề tại TT6; xử phạt lao động với HS nghỉ học nghề và thông báo cho CMHS

Phối hợp với các đơn vị cung cấp tư liệu định hướng nghề nghiệp cho HS K12

Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường vào các tiết TD và QP-AN tại nhà thể chất, đ/c Hường và các đ/c GV dạy quản lý HS.

4. Công tác khác

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”, Công đoàn khuyến khích nữ CBGVNV mặc áo dài từ ngày 1/3 đến hết ngày 8/3. Riêng ngày hội 8/3, 100% nữ mặc áo dài.

Công đoàn triển khai ủng hộ tặng áo dài cho các nữ GV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Tặng áo dài – Trao yêu thương – Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Công đoàn ngành phát động.

Vận động khuyến khích CB GV NV tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, mang lại niềm vui nhân ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Hội đồng chấm SKKN ngày 30/3

Họp hội đồng xét tăng lương tháng 4; đánh giá viên chức tháng 3 (28/3)

Họp hội đồng sư phạm triển khai kế hoạch tháng 4 (29/3)

Nơi nhận:

- LTMR;
- HĐSP;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hữu Trung Kiên